

อียูประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยแข่งขันได้ดีขึ้น

ผู้จัดการรายวัน - อียูลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกว่า 900 รายการ พบมีสินค้าไทยที่ถูกตัดสิทธิจีเอสพีแล้วบางตัวแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งสินค้าที่ยกเว้นส่วนใหญ่เสียภาษี 0% เท่านั้น ระบุได้มีลงนามสัญญาการค้าต่างตอบแทน 3 โครงการมูลค่า 780 ล้านบาทด้วย

นายพิษณุ เทรียงมูมหาสาร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศ Council Regulation (EC) No 2797/98 กำหนดรายการสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมประมาณ 900 รายการ ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดภาษีนำเข้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นสินค้ารายการใหม่หรือสินค้ารายการที่ดัดแปลงเกินกว่า 50% หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนค่าจำกัดความใหม่ตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสินค้าโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2542 ที่ผ่านมา

ผลของระเบียบดังกล่าว ทำให้สินค้าไทย เช่น ดอกไม้ใบไม้แห้ง ประเภทเคมีภัณฑ์ ประเภทพลาสติก และของใช้ทำด้วยพลาสติก ประเภทเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า และประเภทเลนส์ กล้องถ่ายรูปและเครื่องวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) หรือถูกตัดจีเอสพี ไปแล้วจะมีสถานะการแข่งขันด้านภาษีเท่ากับคู่แข่ง เพราะถูกจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตราเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตรานำเข้าเท่ากับ 0%

ทั้งนี้จะมีเพียงสินค้าบางรายการเท่านั้น เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก (HS 3901.90.90 และ HS 3920.62.19) ที่อียูกำหนดอัตรานำเข้าที่เรียกเก็บเงินเท่ากับ 0% และเป็นสินค้ารายการสินค้าที่ไทยถูกตัดจีเอสพีไปแล้วทำให้ประเทศที่ยังได้รับสิทธิจีเอสพีอยู่จะได้เปรียบสินค้าไทยด้านภาษีบ้างเล็กน้อย เพราะจะได้รับส่วนลดหย่อนเพิ่มเติมอีก 30%

จากอัตราตามประกาศนี้

นายประชา จารุตระกูลชัย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้ลงนามในสัญญาการค้าต่างตอบแทนจำนวน 3 สัญญากับบริษัท โกลบอลอินดัสตรี ออฟซอร์ จำกัด ในโครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งโพลีเอเธนของการบินไทยแห่งประเทศไทย (ปทท.) บริษัท รุริลเทเลโฟน เซอร์วิส จำกัด ในโครงการจัดหาบริการระบบเคเบิล-เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ และบริษัท ยูนิเทค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเนทเวอร์ค ในโครงการจัดหาจานสายอากาศพร้อมอุปกรณ์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้

โดยบริษัททั้ง 3 จะต้องซื้อสินค้าไทยเป็นการตอบแทนรวมทั้งสิ้นประมาณ 780 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม การเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ไข่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เคมี ยางพารา และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งแต่ละรายการจะกำหนดห้ามส่งออกไปยังตลาดหลักและตลาดดั้งเดิมของไทยอยู่แล้วโดยการจัดซื้อสินค้าตามสัญญาทั้ง 3 บริษัทต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 12-40 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2542 นี้ ได้มีการลงนามในสัญญาการค้าต่างตอบแทนแล้ว 9 สัญญา มูลค่าสินค้าต่างตอบแทนทั้งสิ้น 1,189.79 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ปี 2537 จนถึงขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาการค้าต่างตอบแทนแล้ว 47 โครงการ (112 สัญญา) มูลค่าการค้าซื้อสินค้าไทยทั้งสิ้น 20,866.55 ล้านบาท และได้มีการซื้อสินค้าตอบแทนแล้วมูลค่า 17,159.17 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ซื้อตอบแทนส่วนใหญ่ ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ผลิตภัณฑ์หนัง เฟอร์นิเจอร์หนัง ผักสดแช่เย็น แช่แข็ง ไข่แช่เย็นแช่แข็ง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น ■